



## Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi lưu bút tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy), tháng 1/2014.

### KỶ II: NHÀ LÃNH ĐẠO KIÊN TRUNG, TRÍ TUỆ, MẪU MỰC

Tài năng, đức độ, sự giản dị, gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại những ấn tượng, tình cảm sâu sắc, thân thương. Khi Tổng Bí thư từ trần, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình đều bày tỏ sự kính trọng, niềm tiếc thương vô hạn nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ, mẫu mực của Đảng.

#### Chung niềm tiếc thương vô hạn

Không chỉ những người từng được gặp và tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới có tâm trạng xúc động, nghẹn ngào, tiếc thương vô hạn khi Tổng Bí thư từ trần mà đây cũng là tâm trạng chung của hàng

triệu người dân Thái Bình. Ông Đỗ Tiến Côn, Bí thư Đảng ủy xã An Quý (Quỳnh Phụ) cho biết: Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã An Quý luôn dành sự kính trọng, tin tưởng tuyệt đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người chiến sĩ cộng sản chân chính, một nhà lãnh đạo tài ba, người luôn

nhất quán giữa nói và làm, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; luôn gần dân, sát dân và có một trái tim vô cùng nhân hậu. Vì vậy, mọi người đều rất xúc động và vô cùng tiếc thương khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Mỗi người đều bằng cách riêng của mình thể hiện lòng thành kính, tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư. Nhiều tài khoản mạng xã hội đã gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất, chia sẻ cảm xúc, hình ảnh, những lời căn dặn của Tổng Bí thư, trong đó có câu: "Cái quý nhất trên đời là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì, đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, khỏi phải hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, dấn hèn bị mọi người khinh bỉ. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao cả nhất trên đời - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân". Một số tài khoản mạng xã hội mượn câu thơ của nhà thơ Thu Bồn để thể hiện tình cảm của mình dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

"...Đã ngừng đập một quả tim  
Đã ngừng đập  
một cánh chim đại bàng..."

Chị Nguyễn Thị Bé, tổ 9, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là mất mát to lớn của Đảng ta, đất nước ta, nhân dân ta. Cũng như bao cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tôi vô cùng xúc động và tiếc thương vô hạn.

(Xem tiếp trang 2)  
NGUYỄN HÌNH - ĐÀO QUYÊN

## ĐOÀN CÔNG TÁC ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH VỀ KHẢO SÁT, THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN LỰC SỬA ĐỔI



Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực sửa đổi.

Chiều ngày 22/7, đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật Điện lực sửa đổi. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và một số sở, ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định, những năm qua, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành điện thực hiện tốt đường lối,

chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực điện lực, bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực điện lực, tỉnh Thái Bình đã thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước lĩnh vực điện lực thuộc chức năng, nhiệm vụ của địa phương, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Việc lập, thực hiện, điều chỉnh các quy hoạch liên quan phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, bảo đảm kịp thời, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển. Tỉnh triển khai hiệu quả các dự án phát điện trên địa bàn như Nhà máy nhiệt điện Thái Bình, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, đang triển khai công tác đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình tổng công suất 1.500MW và quy hoạch các dự án điện gió phát triển nguồn năng lượng sạch...

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước lĩnh vực điện lực, những bất cập, vướng mắc trong thực hiện Luật Điện lực, nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn tới khó khăn. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, các đại biểu đề xuất, kiến nghị, góp ý kiến vào dự án Luật Điện lực sửa đổi liên quan đến công tác quy hoạch, việc chấp thuận dự án đầu tư, khuyến khích phát triển nguồn năng lượng tái tạo, hoạt động mua bán điện, cơ chế giá điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết sẽ chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu chuyên sâu, tiếp tục góp ý

(Xem tiếp trang 4)  
KHẮC DUẤN - MẠNH THẮNG

### Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri

Chiều ngày 22/7, tại Trung tâm Chính trị huyện Kiến Xương, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với cử tri 33 xã, thị trấn của huyện Kiến Xương. Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cử tri phát biểu đánh giá cao những nội dung kỳ họp đã thông qua, nhất là nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024. Cử tri kiến nghị hoàn thiện hệ thống thoát nước hai bên đường cứu hộ chạy qua xã Quang Bình; có giải pháp ngăn chặn, xử lý cơ sở sản xuất tàu thuyền địa bàn xã Minh Tân gây tiếng ồn lớn, bụi phát tán ô nhiễm

(Xem tiếp trang 4)  
THU HIỀN

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

#### Họp về việc xét, tặng giải thưởng Lê Quý Đôn

Sáng ngày 22/7, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung về xét, tặng giải thưởng Lê Quý Đôn.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, giải thưởng Lê Quý Đôn nhằm tôn vinh những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ; tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học nghệ thuật có đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Thái Bình. Giải thưởng được tổ chức xét, tặng 5 năm một lần. Thời gian xét, tặng và trao giải thưởng lần thứ nhất thực hiện vào năm 2026. Cơ cấu giải thưởng về khoa học và công nghệ tối đa 20 giải thưởng; cơ cấu giải thưởng về văn học nghệ thuật tối đa 18 giải.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về sự cần thiết ban hành giải thưởng, tên giải thưởng, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng và kinh phí xét, tặng giải thưởng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với tên gọi giải thưởng, phạm vi và đối tượng áp dụng, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng trong báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện các nội dung trong báo cáo, sớm trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.

THU HOÀI

### CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

## Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 2



Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền, chủ động ứng phó với bão số 2 tại cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy).

Tước diễn biến của bão số 2, sáng ngày 22/7, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại các huyện Kiến Xương, Tiến Hải, Thái Thụy.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã đến kiểm tra công tác tiêu nước phòng, chống ngập úng tại trạm bơm Lịch Bài, trạm bơm Mực (Kiến Xương), cống Tám Cửa (Tiến Hải), cống Trà Linh 1 (Thái Thụy) và công tác kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền tại cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy).

Đến ngày 21/7, các địa phương đã gieo cấy 73.700ha lúa mùa, đạt 97,68% kế hoạch. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh, ngành nông nghiệp, các địa phương và hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình đã mở các công đoạn để hạ thấp tối đa mực nước trong

hệ thống; phân công lực lượng trực 24/24 giờ tại các công trình, chủ động vận hành các trạm bơm tiêu úng cho vùng trũng, thấp. UBND các huyện, thành phố khu vực triều sông Trà Lý chỉ đạo tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác để theo lệnh báo động số 1, cụ thể: gác nước tại 94 điểm, thả phai dự phòng được 20 công đười đê và cắm tre và theo dõi 10 kê xung yếu.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hồi 15 giờ ngày 21/7, trên địa bàn có 986 tàu thuyền với 2.936 lao động làm ăn trên biển; 1.258 chòi canh với 1.310 lao động canh coi trên các bãi ngao; 1.100 đầm với 1.534 lao động nuôi trồng thủy hải sản ven biển.

Sau khi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 04-CD/PCTT, hồi 7 giờ ngày 22/7 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; theo dõi sát đê, kê, cống, nếu phát hiện công trình không bảo đảm an

toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, cũng cố ngay. Trước dự báo ảnh hưởng của bão số 2 có mưa to kéo dài, gây ngập úng trên địa bàn tỉnh, ngành nông nghiệp và các đơn vị quản lý hệ thống thủy nông cử cán bộ thường trực 24/24 giờ theo dõi mực nước, đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, triệt để tiêu nước trong hệ thống, chủ động vận hành các trạm bơm tiêu để phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu, bảo vệ tốt nhất diện tích lúa mùa mới gieo cấy, chuẩn bị giống, mạ dự phòng kịp thời gieo cấy lại những diện tích bị ảnh hưởng trong khung thời vụ tốt nhất. Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn, di dời lao động nuôi trồng thủy hải sản, các chủ đầm, chòi nuôi ngao vào nơi an toàn trước 17 giờ ngày 22/7; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc.

Chiều ngày 22/7, đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 2 tại huyện Kiến Xương.

Theo báo cáo của UBND huyện, vụ mùa năm 2024, huyện Kiến Xương gieo cấy trên 11.000ha lúa. Đến thời điểm này, toàn huyện còn 155ha chưa cấy, 190ha lúa bị ngập úng phải cấy lại, 500ha phải tỉa dặm; đã thu hoạch 1.050/1.200ha cây màu hè, đã trồng 770ha cây màu hè thu.

Sau khi kiểm tra thực tế tại trạm bơm An Quốc, xã Quốc Tuấn và một số công trình phục vụ phòng, chống lụt bão tại các xã, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động của huyện Kiến Xương trong công tác phòng, chống bão số 2. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra,

(Xem tiếp trang 4)  
NHÓM PHÓNG VIỄN

